

ประเด็น เศรษฐกิจ ฉบับที่ C11	22 ม.ค. 68	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น สถานการณ์ นักท่องเที่ยวจีนลดลง	ผลกระทบจากกลุ่มเงินเทาและวิกฤตความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวจีน ต่อประเทศไทย	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบของข่าวด้านลบต่อการท่องเที่ยวจีนในไทย - ความสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนต่อเศรษฐกิจไทย - กิจกรรมผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา - ผลกระทบและข้อเสนอแนะ 	



ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนยกเลิกการเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น 155% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะมาไทยในปีนี้อาจลดลงเหลือ 7 ล้านคน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 8 ล้านคน สาเหตุสำคัญมาจากความกังวลเรื่องความปลอดภัย หลังข่าวการลักพาตัว "หวังชิง" นักแสดงชายชาวจีน ที่ถูกล่อลวงที่ชายแดนไทย-เมียนมา ไปยังพื้นที่ของขบวนการค้ายาเสพติดในเมียนมา แม้เขาจะได้รับการช่วยเหลือกลับไทยสำเร็จ แต่ข่าวนี้อาจได้สร้างความหวาดกลัวในหมู่นักท่องเที่ยวจีนผ่านแพลตฟอร์มเว่ยป้อ (Weibo) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีน โดยใช้แฮชแท็ก (#) เช่น #ความปลอดภัยในไทย หรือ #หวังชิงถูกลักพาตัว จนติดอันดับหัวข้อที่ได้รับความนิยม

การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย โดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในปี 2567 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวรวมสะสมกว่า 35.32 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 1.66 ล้านล้านบาท กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยมากที่สุด คือ ชาวจีน โดยมีจำนวนสะสมสูงสุดถึง 6,702,554 คน ดังนั้น การลดลงของนักท่องเที่ยวชาวจีนย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยจำนวนมาก

ข่าวการลักพาตัว "หวังชิง" ส่งผลกระทบชัดเจนได้แก่ การยกเลิกกิจกรรมใหญ่ระดับนานาชาติ เช่น การยกเลิกคอนเสิร์ตของนักร้องชื่อดังชาวจีนชื่อดังในไทยที่สะท้อนถึงความสูญเสียรายได้จากการจัดกิจกรรมสำคัญ ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย โดยหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว เช่น ERW AWC และ AOT ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม การยกเลิกทัวร์จีนถึง 30-40% ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวจีน และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยลดลง นักท่องเที่ยวจีนเริ่มไม่มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งมีประเด็นการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ

พื้นที่รัฐกะเหรี่ยงของเมียนมา โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เมียวดีและเมืองชเวโกโก (Shwe Kokko) เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนเทา เช่น การค้ามนุษย์ การพนันออนไลน์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยกลุ่มทุนจีนเทาได้รับการสนับสนุนจากชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ เช่น กองกำลังกะเหรี่ยงประชาธิปไตยพุทธ (DKBA) และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่บางส่วนในท้องถิ่น ทำให้การควบคุมกลุ่มเหล่านี้เป็นไปได้ยาก

เมืองชเวโกโก (Chekoku) ในรัฐกะเหรี่ยง (Karen State) ของเมียนมา ตั้งอยู่ติดกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นอกเหนือจากการเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการค้าชายแดนระหว่างไทยและเมียนมา เมืองชเวโกโกยังใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมผิดกฎหมายในพื้นที่ เนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและเมียนมาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แม้ว่ากองกำลังพิทักษ์ชายแดน (BGF) จะออกคำสั่งในเดือนพฤษภาคม 2567 ให้ชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายออกจากพื้นที่ภายใน 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567) แต่กลุ่มทุนจีนเทายังคงดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายในพื้นที่ดังกล่าว

ในระดับภูมิภาค รัฐบาลจีนได้พยายามกวาดล้างกลุ่มทุนจีนเทาในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว และกัมพูชา ตั้งแต่ปี 2567 รวมถึงช่วยเหลือแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อ แต่การกดดันเหล่านี้ทำให้กลุ่มทุนย้ายฐานปฏิบัติการไปยังพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งทำให้การจัดการอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ล่าสุด พ.อ.หม่องชิตตู่ ผู้นำกองกำลัง BGF ได้จัดประชุมร่วมกับผู้นำ DKBA และผู้ประกอบการกลุ่มทุนจีนในเมืองเมียวดี โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การหลอกลวง และการค้ามนุษย์ พร้อมกำหนดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอาชญากรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อพยายามลดปัญหาและฟื้นฟูความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา

กลุ่มทุนจีนเทามีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยในหลายด้าน ดังนี้

1. **เศรษฐกิจชายแดน** เมืองเมียวดีฝั่งเมียนมาเป็นจุดเชื่อมการค้าหลักกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นี้จะส่งผลกระทบต่อการค้านำเข้า-ส่งออกสินค้าและการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศ
2. **อาชญากรรมข้ามชาติ** กลุ่มทุนจีนเทาที่ดำเนินธุรกิจออนไลน์ผิดกฎหมาย เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีการหลอกลวงประชาชนหลายประเทศ รวมถึงคนไทยบางส่วนที่ถูกหลอกลวงให้ทำงานในแก๊งเหล่านี้
3. **การดำเนินการร่วมกับนานาชาติ** ตำรวจไทยร่วมมือกับจีนและเมียนมาในการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ การกวาดล้างแก๊งเหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบจากการหลอกลวงทางออนไลน์
4. **แรงงานผิดกฎหมาย** พบแรงงานไทยลักลอบข้ามพรมแดนไปทำงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและการถูกเอารัดเอาเปรียบ
5. **ความมั่นคงชายแดน** การดำเนินการของ BGF และการกวาดล้างแก๊งอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนอาจนำไปสู่การหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยเข้าสู่ไทย

กรณีของหวังชิงและการลักลอบข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อหลายระยะดังนี้

1. ระยะสั้น ผลกระทบจากข่าวลือและข่าวลอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในไทย เช่น เหตุการณ์เยาวชจนถึงคนจีนเสียชีวิตที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน หรือข่าวการลักพาตัวเพื่อค้ำมนุษย์ อาจทำให้นักท่องเที่ยวจีนเกิดความกังวลในการเดินทางเข้ามาไทย ยอดจองที่พักหรือทัวร์อาจลดลงทันที

2. ระยะกลาง หากประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่นอาจลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ โรงแรม การบิน และบริการท่องเที่ยว นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังมีมาตรการควบคุมการออกพาสปอร์ตของพลเมือง ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศลดลง

3. ระยะยาว ประเทศไทยอาจเผชิญกับการสูญเสียความเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับนักท่องเที่ยวจีน หากปัญหาด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการในระดับโครงสร้างไม่ได้รับการแก้ไข เช่น การสร้างมาตรฐานบริการที่ชัดเจน และการควบคุมกิจกรรมผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน

เพื่อจัดการกับวิกฤตนี้และฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวจีนและต่างชาติ ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง โดยเพิ่มการควบคุมชายแดนและการป้องกันการค้ำมนุษย์ในระดับภูมิภาค นอกจากนี้การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในการหลอกลวงและการทำงานผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ จะช่วยลดการตกเป็นเหยื่อได้ในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการกับวิกฤตและการฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวจีนและต่างชาติ มีดังนี้

1. ยกระดับมาตรการความปลอดภัย เพิ่มการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวจีนมักไปเยือน และมีการจัดการระบบตรวจสอบการเดินทางอย่างเข้มงวด

2. ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มความปลอดภัย การติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ในสถานที่สำคัญ เช่น สนามบิน พื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และสถานที่เสี่ยง เพื่อเพิ่มการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติ อีกทั้งยังสามารถใช้ AI เพื่อช่วยในการเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนความผิดปกติ

3. การตรวจสอบบุคคลที่อาจเป็นภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระมัดระวังและติดตามผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่อาจเป็นภัยต่อนักท่องเที่ยว

4. ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น ผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย และบล็อกเกอร์ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวจีน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ช่วยยืนยันความปลอดภัยในประเทศไทย พร้อมทั้งจัดทำแอปพลิเคชันหรือคู่มือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว และควรใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของจีน เช่น เว่ยป้อ (Weibo) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์และการกระทำผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถระมัดระวังตัวและไม่ตกเป็นเหยื่อได้

5. **สร้างมาตรฐานบริการ** ควรมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานการบริการที่ดีและมีความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

6. **สร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค** การแก้ไขปัญหาชายแดนและการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างจริงจัง ประเทศไทยต้องทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เช่น เครือข่ายการค้ามนุษย์ เส้นทาง การลักลอบของกลุ่มอิทธิพลต่างๆ สร้างระบบเฝ้าระวังบริเวณชายแดน ฝึกอบรมบุคลากรด้านความมั่นคงซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและลดแรงผลักดันที่ทำให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน

กรณีข่าวด้านลบเกี่ยวกับดารารจินเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับประเทศไทยในการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย หากประเทศไทยสามารถรับมือและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาและส่งสัญญาณชัดเจนว่าไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทุกคน อาจไม่เพียงฟื้นฟูความเชื่อมั่น แต่ยังสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาวและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

พ.อ.หญิง นवलสมร จรวงษ์
 อจ.ทก.วทบ.

แหล่งอ้างอิง

1. สำนักข่าวอินโฟเควสท์. (2567, 31 ธันวาคม). ผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2567. เข้าถึงได้จาก <https://www.infoquest.co.th/2024/457805>
2. ประชาชาติธุรกิจ. (2568, 15 มกราคม). ยอดยกเลิกเที่ยวบินนักท่องเที่ยวจีนเพิ่ม 155% หลังข่าวลือหวาดูดารารจินแพร่สะพัด. สืบค้นจาก <https://www.prachachat.net/world-news/news-1733211>
3. บางกอกธุรกิจ. (2568, 17 มกราคม). ตลาดหุ้นผันผวน: นักลงทุนจับตาดำเนินการเศรษฐกิจโลก. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/finance/stock/1161731#google_vignette
4. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. (2568, 16 มกราคม). สรุปข่าวประจำสำคัญวันที่ 16 ม.ค. 68.
5. Thai PBS. (2566, 15 มกราคม). เส้นทางผ่านค้ามนุษย์ ใต้เงา "ทุนจีนเทา" อาชญากรรมข้ามพรมแดน. สืบค้นจาก <https://www.thaipbs.or.th/news/content/348062>
6. YouTube. (n.d.). [สนธิเล่าเรื่อง - "จีนเทา-ชิง ชิง" ถล่มท่องเที่ยวไทย 5 พันล.]. สืบค้นเมื่อ [2568, 16 มกราคม], จาก <https://www.youtube.com/live/WzE4s5KwtNU?si=6wzRIF9pin2QKZIV>